



Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Trác Văn lần thứ XXII

Thời kỳ 1930 – 1954, là thời kỳ khó khăn gian khổ, ác liệt nhưng cũng là thời kỳ ghi những chiến công của chiến thắng vẻ vang trên đất Trác Văn. Nhân dân bị bóc lột nặng nề bằng sưu cao, thuế nặng, bị thiên nhiên tàn phá khốc liệt do hệ thống đê điều, hệ thống thủy lợi không được quan tâm, tu bổ, xây dựng, địch lại dùng xã Trác Văn là địa bàn để tấn công huyện Duy Tiên và tiến đánh thị xã Hà Nam. Theo tiếng gọi của Đảng, dù khó khăn gian khổ, vũ khí thô sơ nhưng với truyền thống yêu nước, căm thù giặc, nhân dân Trác Văn đã nhất tề đứng lên giành chính quyền năm 1945, thực hiện những nhiệm vụ cấp bách chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm để bảo vệ chính quyền cách mạng, ổn định đời sống nhân dân, để rồi những năm 1947 – 1954 dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ Đảng, thực hiện vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Trong bom đạn, sản xuất vẫn giữ vững, địch đến càn quét vẫn chiến thắng, vẫn chi viện sức người, gạo, thực phẩm để chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Bắc.

Thời kỳ 1955 – 1975, Đảng bộ lãnh đạo thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai ở miền Nam, tiến tới hoà bình thống nhất nước nhà. Trong 20 năm ấy có 10 năm xã Trác Văn cùng cả miền Bắc hậu phương lớn đã trở thành trận địa “Tay cày, tay súng” vừa sản xuất, vừa chiến đấu chống lại chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ. Cùng một lúc, mỗi người dân Trác Văn đã làm tròn sứ mệnh cả 3 mặt trận: Sản xuất, chiến đấu tại chỗ, chiến đấu ở chiến trường miền Bắc. Qua khó khăn, nhưng sức mạnh của truyền thống, sức mạnh của tinh thần yêu nước đã giúp Đảng bộ và nhân dân Trác Văn chiến thắng từng trận địa. Tháng 12/1972, đế

quốc Mỹ thất bại bằng trận “Điện Biên Phủ trên không” chấm dứt chiến tranh phá hoại. Lúa của Trác Văn cùng đồng lúa cả nước đạt 5 tấn và đến 10 tấn để thực hiện khẩu hiệu “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Những năm chống Mỹ cứu nước và 9 năm kháng chiến chống Pháp xã đã động viên 2000 lượt người phục vụ chiến đấu, 1562 thanh niên lên đường vào các lực lượng vũ trang, 148 người đã hy sinh cho Tổ quốc.

Khi đất nước thống nhất, cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Đảng bộ và nhân dân Trác Văn lại tiếp tục ngày đêm lao động cải tạo đồng ruộng, xây dựng hợp tác xã, xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, từ khi đất nước bước vào thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, các nghị quyết của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ, xã Trác Văn đã phát huy truyền thống đoàn kết trong kháng chiến, không sợ gian khổ ngày đêm kiên trì, tìm tòi để vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương để thực hiện chuyển đổi ruộng đất, cải tạo ruộng đất, phát triển mạnh tiềm năng của các thành phần kinh tế, của đất đai màu mỡ, tích cực chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ trong nông nghiệp. Đồng thời tích cực chuyển biến từ nhận thức đến hành động để phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đưa phát triển sản xuất, phát triển văn hoá xã hội cùng đạt kết quả cao. Đời sống nhân dân ổn định và nâng lên từng năm; chính trị, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, nhân dân phát huy cao độ quyền làm chủ tập thể trên các lĩnh vực, tham gia tích cực vào công tác xã hội Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể nhân dân trong sạch vững mạnh.





Ban chấp hành Đảng bộ xã Trác Văn Nhiệm kỳ 2005 - 2010

Từ thực tiễn hơn 70 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành trong các phong trào cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Trác Văn rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu:

**Một là:** Chú trọng củng cố cơ sở Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi phong trào của cách mạng.

Thấu suốt quan điểm: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Từ khi thành lập chi bộ đầu tiên năm 1946 với 3 chi bộ cùng 10 đảng viên đến năm 2005, Đảng bộ Trác Văn có 12 chi bộ với hơn 400 đảng viên, trong tất cả các thời kỳ cách mạng chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ và trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Đảng bộ luôn chú trọng xây dựng tổ chức Đảng cơ sở mạnh toàn diện, bởi các chi bộ Đảng thể hiện cầu nối giữa Đảng và dân, là tổ chức gần dân nhất. Những chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước chỉ được thể hiện đúng đắn bằng thực tiễn trong sản xuất, trong chiến đấu, trong đời sống sinh hoạt của nhân dân. Chi bộ có vai trò quyết định đến kết quả thành bại của phong trào. Những đảng viên của chi bộ vừa là người thực hiện nhưng lại là người lãnh đạo trực tiếp các phong trào, cổ vũ phong trào. Chính vì vậy, việc chú trọng, tạo điều kiện để mỗi cấp uỷ, mỗi đảng viên trở thành những hạt nhân toàn diện là trách nhiệm xây dựng của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị. Trong những lúc khó khăn về kinh tế, cũng như những lúc có điều kiện thuận lợi, Đảng bộ xã Trác Văn luôn làm tốt công tác chính trị, công tác tư tưởng, các chỉ thị nghị quyết của Đảng thường được tổ chức quán triệt sâu rộng cho đảng viên, trang bị tài liệu, sách báo cho chi bộ. Tổ chức các lớp tập huấn

nghiệp vụ chuyên môn, bồi dưỡng lý luận chính trị được thực hiện hàng năm. Việc sinh hoạt của các chi bộ được tổ chức đều đặn, việc phát triển đảng viên mới để bổ sung sức trẻ, bổ sung lực lượng là chỉ tiêu phấn đấu của từng chi bộ. Công tác kiểm tra của Đảng thực hiện ở cả tổ chức Đảng và đảng viên đã kịp thời uốn nắn và xử lý những sai phạm công minh, chính xác, kịp thời, được nhân dân tin tưởng. Trong những năm kháng chiến chống Pháp đầy gian khổ, hy sinh nhưng các chi bộ ở Trác Văn vẫn đạt danh hiệu “chi bộ tự động công tác”, “chi bộ ba nhất”. Những năm thực hiện công cuộc đổi mới, nhiều lúc tình hình thế giới và trong nước khá phức tạp, đời sống nhân dân gặp khó khăn. Nhưng các chi bộ vẫn đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, cán bộ, đảng viên vẫn gương mẫu với phong trào.

**Hai là:** Quyền làm chủ của nhân dân luôn được phát huy đã tạo ra sức mạnh tổng hợp chiến thắng kẻ thù, chiến thắng thiên tai địch họa để từng bước vươn lên.

Xuất phát từ quan điểm sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, trong các thời kỳ cách mạng Đảng bộ Trác Văn luôn phát động các phong trào cách mạng phù hợp với điều kiện địa phương và mang lại lợi ích thiết thực cho quần chúng và cho quần dân tộc. Trong những năm kháng chiến, Đảng bộ Trác Văn đã phát huy cao độ trí tuệ, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của quần chúng nhân dân, thực hiện vườn không nhà trống, thực hiện rào làng chiến đấu và tập hợp đông đảo quần chúng đứng lên giành chính quyền. Trong lao động sản xuất, Đảng đã lãnh đạo nhân dân không cam chịu, khuất phục thiên nhiên, đoàn kết “nghiêng đồng đổ nước ra sông”, “vắt đất ra nước,

thay trời làm mưa”. Dù cơm ăn chưa no, đời sống sinh hoạt có khó khăn nhưng chủ quyền đất nước, quyền làm chủ bị vi phạm, nhân dân nghe theo Đảng động viên con em lên đường giết giặc, sẵn sàng cung cấp lương thực, thực phẩm cho tiền tuyến để chiến thắng. Trong công cuộc đổi mới của Đảng, quyền làm chủ của nhân dân lao động càng được phát huy cao độ với cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân lao động làm chủ, Đảng bộ Trác Văn đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhà nước thực sự là của dân, do dân, vì dân. Do vậy, nhân dân tích cực tham gia xây dựng chính quyền, bỏ phiếu bầu trưởng phó thôn, bỏ phiếu tín nhiệm Bí thư chi bộ. Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào vì người nghèo, phong trào xoá nhà tranh vách đất, phong trào làm đường giao thông nông thôn và các phong trào đẩy mạnh sản xuất vươn lên xoá đói giảm nghèo. Quyền làm chủ của nhân dân và quyền bình đẳng của từng người dân được phát huy cao độ và đã đem lại kết quả thiết thực.

**Ba là:** Xây dựng đội ngũ lãnh đạo địa phương vững vàng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy với nhân dân.

Bác Hồ đã dạy: Cán bộ là gốc của cách mạng, công tác cán bộ có vai trò cực kỳ quan trọng, có tính chất quyết định sự thành bại của cách mạng.

Trong tiến trình cách mạng qua nhiều thời kỳ và hoàn cảnh khác nhau, nhưng Đảng bộ luôn luôn coi trọng công tác cán bộ. Từ khi mới giành được chính quyền về tay nhân dân đến khi chiến tranh ác liệt ngay tại quê hương Trác Văn, cũng như bước vào con đường

làm ăn tập thể xây dựng cơ sở vật chất, củng cố quan hệ sản xuất cho chủ nghĩa xã hội, cũng như bước vào thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng. Công tác lựa chọn cán bộ, bố trí cán bộ, giáo dục ý chí tự lực tự cường, tinh thần bền bỉ, tinh thần cách mạng tiến luôn được Đảng bộ giáo dục cho đội ngũ cán bộ. Đặc biệt là cán bộ cơ sở như Bí thư chi bộ, đội ngũ cấp uỷ, trưởng phó thôn xóm, cán bộ các chi hội, chi đoàn còn bất cập về chế độ đãi ngộ, hoặc nguồn kinh phí phụ cấp của cán bộ còn quá ít ỏi. Nhưng với lợi ích chung phát triển của xã hội, của từng gia đình dù phải hy sinh, dù phải chịu thiệt thòi vẫn luôn luôn trung thành với đường lối của Đảng, vận dụng một cách triệt để nhưng sáng tạo vào hoàn cảnh của địa phương. Đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, công tác chính quyền của xã Trác Văn luôn luôn được kiện toàn và được chăm lo bồi dưỡng. Việc quy hoạch cán bộ kế cận ngày càng hoàn thiện. Trong cả một thời gian dài, nhiều thế hệ cán bộ của Trác Văn đã kế tiếp nhau nhưng đều duy trì được phong trào là đơn vị khá của huyện. Đội ngũ cán bộ của Trác Văn luôn sẵn sàng xả thân vì nhiệm vụ, tận tụy với dân, đoàn kết nhất trí, dám nhận mọi nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm. Luôn tự bồi dưỡng và được quan tâm bồi dưỡng để nâng cao trình độ. Luôn giữ vững kỷ cương của Đảng, thực hiện nghiêm chỉnh công tác tập trung dân chủ, luôn phê bình và tự phê bình, dũng cảm nhận khuyết điểm, gần gũi quần chúng, được quần chúng luôn tin yêu và tín nhiệm. Đảng bộ phát triển không ngừng, đông về số lượng, trong công cuộc đổi mới đặt ra nhiệm vụ luôn luôn phức tạp, nhưng đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội của Trác Văn vẫn năng động và lãnh đạo các lĩnh vực hoạt động của xã ngày càng có hiệu quả.



**Bốn là:** Đảng bộ không ngừng chăm lo xây dựng chính quyền và các đoàn thể. Phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết trong xây dựng và phát triển phong trào cách mạng.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, bằng đường lối đúng đắn và sáng tạo, Đảng bộ đã khơi dậy lòng yêu nước, lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần đoàn kết để tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân. Sức mạnh của Đảng được thể hiện bằng chương trình hành động, phong trào cách mạng phát động và được Ủy ban nhân dân xã, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội như Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ xã, Hội nông dân xã, Hội cựu chiến binh, Hội chữ thập đỏ, Hội người cao tuổi cùng chung sức gánh vác. Cùng một nội dung của phong trào phát động nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, các đoàn thể đã chung sức, chung lòng, phối hợp nhịp nhàng để đi đến mục tiêu Đảng mong muốn là: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Sở dĩ có sự đoàn kết và thống nhất của chính quyền, các đoàn thể, bởi Đảng luôn tập hợp quanh mình những đảng viên ưu tú, gương mẫu và được Đảng phân công trách nhiệm trực tiếp làm công tác chính quyền và các đoàn thể. Đến năm 2005, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt trong các đoàn thể ngày càng đông đảo. Hội cựu chiến binh có tỷ lệ tập hợp cao nhất là 97 % và có 12.8% hội viên là cán bộ chủ chốt của xã. Dù gặp khó khăn như Đảng bộ vẫn lãnh đạo, tạo điều kiện kinh phí cho các đoàn thể hoạt động và Đảng uỷ thực hiện tốt chế độ giao ban hàng tháng, hàng quý với các đoàn thể, qua đây tạo ra sự chỉ đạo thống nhất và phối hợp thống nhất giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã với các đoàn thể chính trị xã hội, tạo điều kiện và lãnh đạo phong trào từ sức mạnh của các tổ chức

quân chúng. Truyền thống đoàn kết và truyền thống yêu nước đã được ghi lại:

*Trác Văn của cải chưa giàu*

*Nhưng lòng yêu nước dân dẫu có nghèo*

*Giá gương chẳng thiếu nhiều điều*

*Bao nhiêu gian khổ, bấy nhiêu ân tình.*

**Năm là:** Tuyệt đối trung thành với đường lối cách mạng của Đảng, phát huy ý chí tự lực tự cường. Đẩy mạnh toàn diện các mặt hoạt động tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Từ khi ra đời đến khi trở thành Đảng bộ lớn mạnh trên 400 đảng viên, Đảng bộ xã Trác Văn luôn xác định: Muốn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, trước hết cán bộ, đảng viên phải luôn nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chính sách, pháp luật của nhà nước. Trên cơ sở đó căn cứ vào tình hình của địa phương và những tác động từ bên ngoài có ảnh hưởng lớn để xây dựng chương trình hành động có tính khả thi, phù hợp với lợi ích của nhân dân. Đồng thời, tổ chức quán triệt, tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức đa dạng để đẩy lên phong trào thống nhất hành động, bằng ý thức tự lực, tự cường làm thay đổi từ tư duy đến hành động của mỗi người. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ phát huy được trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm, điển hình tiên tiến của mỗi cá nhân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong khó khăn, trong việc triển khai, thí điểm các mô hình mới. Thực hiện tốt quy chế dân



Chợ Trường Thụy xây dựng từ năm 1959. Được nâng cấp xây mới năm 2007